

DANH SÁCH

cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét đủ điều kiện ra quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945

TT	Họ và tên, quê quán	Năm sinh	Năm tử trần	Quê quán
HUYỆN HƯNG HÀ				
1	Phạm Văn Lợi	1887	1942	Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà
HUYỆN THÁI THỤY				
2	Bùi Đình Chuyên	1903	1968	Xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy
3	Bùi Đình Vận	1899	1982	Xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy
HUYỆN TIẾN HẢI				
4	Tô Lương	1907	1957	Xã Đông Lâm, huyện Tiến Hải
HUYỆN KIẾN XƯƠNG				
5	Vũ Hưng	1918	1995	Xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương
6	Lương Văn Bản	1906	1989	Xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương
7	Hoàng Văn Khôi	1921	1952	Xã Nam Bình, huyện Kiến Xương
8	Nguyễn Danh Viên	1905	1960	Xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương

DANH SÁCH

cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét đủ điều kiện ra quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945

TT	Họ và tên, quê quán	Năm sinh	Năm tử trần	Quê quán
HUYỆN ĐÔNG HUNG				
1	Mai Văn Bộ	1912	1965	Xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng

Lưu ý sử dụng áo chống nắng khi tham gia giao thông

Cùng với các tỉnh, thành phố miền Bắc, Thái Bình đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40°C.

Khi tham gia giao thông vào những ngày nắng nóng, nhiều người thường lựa chọn trang phục bịt kín mít từ đầu đến chân để chống nắng, bảo vệ làn da. Tuy nhiên, điều này khiến khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện giao thông bị ảnh hưởng, có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

Để bảo đảm an toàn cho mình và mọi người xung quanh, lực lượng chức năng khuyến cáo, khi tham gia giao thông vào những ngày nắng nóng, người tham gia giao thông nên đội mũ bảo hiểm, mặc quần áo dài, đeo kính, khẩu trang để



chống nắng. Chỉ chọn những trang phục gọn gàng vừa đủ che làn da, không nên mặc những loại váy áo lòa xoe hoặc che đầu, che mặt kín mít làm khuất tầm nhìn.

PHẠM HƯNG

HƯNG HÀ

Bảo vệ vật nuôi ngày nắng nóng

Đến nay, toàn huyện Hưng Hà có trên 13.000 con trâu, bò; 154.940 con lợn; 1.875.000 con gia cầm; trên 1.400ha nuôi thủy sản và 86 lồng cá nuôi trên sông. Trước tình hình nắng nóng kéo dài hiện nay, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các địa phương trong huyện hướng dẫn người chăn nuôi cải tạo, nâng cấp hệ thống làm mát chuồng nuôi. Đẩy mạnh quản lý và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống nóng cho vật nuôi. Chỉ đạo làm tốt công tác tiêm phòng, tiêm vào buổi sáng hoặc chiều mát; thường

xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chuồng nuôi nhằm phòng, chống dịch bệnh. Đối với thủy sản phải bảo đảm mật độ nuôi, có thể sử dụng lưới che để hạn chế nắng nóng, cho ăn thức ăn bảo đảm chất lượng và sử dụng quạt nước để tăng lượng ôxy cho thủy sản. Huyện cũng chỉ đạo các địa phương trong huyện tăng cường công tác tuyên truyền để người chăn nuôi biết và chủ động phòng, chống nắng nóng cho vật nuôi, hạn chế thiệt hại do nắng nóng gây ra.

NGỌC MAI

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Đông Long (Tiền Hải) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả ngày Biên phòng toàn dân, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng và củng cố thể trận biên phòng toàn dân, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Được sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Cửa Lân, xã Đông Long đã thành lập được 2 tổ tự quản tàu thuyền với 31 phương tiện/62 lao động. Các tổ tàu thuyền luôn xác định rõ nhiệm vụ mà cấp trên giao cho, vận động các chủ tàu thuyền chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và quy chế hoạt động nghề cá cũng như bảo đảm an toàn phương tiện, thủ tục giấy tờ trước khi ra khơi. Ông Bùi Văn Bằng, tổ trưởng tổ tự quản tàu thuyền thôn Hưng Long Bắc cho biết: 100% các phương tiện, người lao động tham gia tổ tự quản không vi phạm khai thác vùng biển ngoài. Quá trình khai thác trên biển, anh em luôn gắn kết, trao đổi, thông báo thông tin với lực lượng chức năng của xã, trạm biên phòng khi có vụ việc xảy ra trên biển; đồng thời, tích cực hỗ trợ nhau trong vựa khơi bám biển, làm giàu từ biển.

Cùng với duy trì hoạt động hiệu quả 2 tổ tự quản tàu thuyền, xã Đông Long đã xây dựng, duy trì hoạt động 43 tổ tự quản về an ninh trật tự, an ninh biên giới biển. Đây là hạt nhân nòng cốt để đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển ở địa phương. Mọi thông tin quan trọng liên quan đến tình

ĐÔNG LONG

Lan tỏa ngày Biên phòng toàn dân



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân trao đổi thông tin với lực lượng công an xã và người dân xã Đông Long.

hình an ninh trật tự, hoạt động của các loại tội phạm, những hành vi xâm hại ngư trường hay xâm phạm chủ quyền vùng biển được bà con ngư dân, thành viên của các tổ tự quản nhanh chóng thông báo đến các cấp chính quyền và phối hợp tích cực với Đồn Biên phòng Cửa Lân xử lý, giải quyết. Từ năm 2009 đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an xã, Bộ đội Biên phòng tỉnh 90 nguồn tin có giá trị, giúp các lực lượng điều tra làm rõ 6 vụ đánh bắt, 4 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ phá hoại tài sản.

Đồng chí Phạm Văn Thượng, Chủ tịch UBND xã Đông Long cho biết: Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển được lan tỏa sâu rộng, không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mà còn tạo điều kiện để địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, số hộ có thu nhập bình quân từ 50 triệu đồng/năm trở lên chiếm 45 - 50%, 2/3 thôn đạt thôn văn hóa. Toàn xã có 1.529 hộ đạt gia đình văn hóa, gần 100% số hộ được sử dụng nước sạch... Để thực hiện

ngày Biên phòng toàn dân, địa phương đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phối hợp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển. Cấp ủy, chính quyền xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân tổ chức 140 lượt tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam lồng ghép với tuyên truyền Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và Nghị định số 71 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương

tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thu hút 13.200 lượt người tham gia. Nhờ vậy, nhận thức về chủ quyền vùng biển và trách nhiệm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyên truyền biên giới biển của cán bộ, nhân dân trong xã được nâng lên rõ rệt.

Không chỉ chú trọng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xã Đông Long còn tích cực hướng ứng các chương trình, cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. 10 năm qua, xã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa Lân vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ trên 10 triệu đồng xây dựng quỹ "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc", vận động, xây dựng, sửa chữa 20 nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trong xã với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng, xây dựng 5 nhà "Mái ấm biên cương" trị giá trên 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn phối hợp xây dựng 1 công trình dân sinh, thị đường 290m đường giao thông nông thôn mới, tặng họ giáo Hưng Long 1 tủ sách pháp luật, đỡ đầu 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình "Nâng bước em tới trường" với mức hỗ trợ 300.000 đồng/tháng... Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ đơn vị biên phòng còn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của xã tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ chương trình "Đến ơn đáp nghĩa"... qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết quần dân trên tuyến biên phòng, góp phần nâng cao hiệu quả, ý nghĩa của ngày Biên phòng toàn dân.

TẮT ĐẠT

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tặng quà phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 4,2 tỷ đồng, hơn 1.200 ngày công; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm với tổng dư nợ tiết kiệm hơn 141 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ đầu tư, sử dụng nước sạch đạt 95%. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình phụ nữ bảo vệ môi trường; thực hiện các chương trình phối hợp góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tổ chức hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh...

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT...

(Tiếp theo trang 1)

Trong quý II/2018, các giải pháp kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh được tổ chức triển khai và thực hiện tích cực.

Trong đó, việc rà soát, công bố, công khai TTHC ở cả 3 cấp chính quyền được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. UBND tỉnh đã ban hành 10 quyết định công bố 63 TTHC. Văn phòng UBND tỉnh đã nhập chuẩn hóa các hồ sơ TTHC đang có hiệu lực thi hành và xóa bỏ các hồ sơ TTHC dư thừa của 7 lĩnh vực với 490/1.555 hồ sơ TTHC. Nhiều TTHC đã được tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các bộ, ngành chuyên môn và của các cơ quan, địa phương trong tỉnh. Ngoài ra, các TTHC mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung được chỉnh sửa, niêm yết công khai, minh bạch rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu TTHC, tải các mẫu đơn, mẫu tờ khai, có thể thực hiện TTHC trên mạng internet mà không cần phải đến nơi giải quyết, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Trong quý II/2018, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết toàn tỉnh là 327.957 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết là 320.199 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 320.061, chiếm 99,95%.

MANH CƯỜNG

TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

thị trấn tổ chức các hoạt động cụ thể giúp gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đồng thời, tổ chức gặp mặt truyền thống, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách. Theo kế hoạch, Đoàn Thanh niên huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm huyện, nghĩa trang liệt sĩ các xã, các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện vào tối ngày 26/7.

THÔNG BÁO
Về việc tuyển học sinh khiếm thị

Năm 2001, Hội Người mù tỉnh Thái Bình được UBND tỉnh cho phép thành lập Trung tâm Hướng nghiệp dạy chữ - dạy nghề - tạo việc làm cho học sinh và người khiếm thị trong toàn tỉnh. Sau khi hoàn thành chương trình các cấp học phổ thông, học sinh sẽ được hướng nghiệp dạy nghề, tạo việc làm giúp bản thân tự tin, vươn lên làm chủ cuộc sống.

Để có biện pháp can thiệp sớm, giúp trẻ khiếm thị có môi trường học tập hòa nhập phù hợp Trung tâm thông báo tiếp nhận các em ở mọi thời điểm hàng năm, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Tất cả trẻ em khiếm thị trong độ tuổi đến trường từ 5 tuổi trở lên.
- Trẻ em đang học phổ thông bị hỏng mắt
- **Phạm vi tuyển sinh:** Trong toàn tỉnh
- **Hỗ trợ trong quá trình học tập:**
 - Miễn toàn bộ học phí và các khoản đóng góp khác ở các cấp học.
 - Hỗ trợ tiền ăn.
 - Miễn toàn bộ chi phí điện, nước sinh hoạt khi ở nội trú tại Trung tâm.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Giáo dục - Hội Người mù tỉnh Thái Bình, số 276, đường Trần Thánh Tông, thành phố Thái Bình.

Điện thoại: 0227.3847.500 hoặc 0977.126.198

Thời gian làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ thứ bảy và chủ nhật)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG

Chú trọng công tác phòng, chống cháy, nổ

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đã đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, y bác sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn cho các hoạt động chuyên môn.

Chúng tôi đến Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đúng dịp đơn vị tổ chức cho hơn 50 cán bộ, y bác sĩ tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng nhận biết cháy, nổ và công tác phòng, chống cháy, nổ. Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước, trong tỉnh, cách nhận biết khi có cháy xảy ra và biện pháp xử lý. Chị Nguyễn Thị Thúy, điều dưỡng viên Bệnh viện chia sẻ: Thông



Cán bộ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng tham gia một buổi tập huấn phòng, chống cháy, nổ.

qua buổi tập huấn, bản thân tôi đã được trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích về kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra. Tôi và các điều dưỡng viên khác cũng thường xuyên nhắc nhở người nhà bệnh nhân không hút thuốc lá hay mang các vật dụng dễ cháy, nổ vào bệnh viện bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cơ quan.

Thời gian cao điểm, bệnh nhân lưu trú tại Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng lên tới gần 400 người. Hàng ngày, các bác sĩ phải tiếp từ 600 - 650 người đến khám, vì thế công tác phòng, chống cháy, nổ tại bệnh viện giữ vai trò rất quan trọng, nhất là vào mùa nắng nóng khi nhiều thiết bị vận hành quá tải rất dễ dẫn đến cháy, nổ. Cùng với tổ chức tuyên truyền, tập huấn về kỹ năng phòng, chống cháy, nổ, Bệnh viện đã xây dựng các phương án xử lý khi có cháy, nổ xảy ra, đầu tư 66 bình cứu hỏa và đặt hơn 100 biển báo phòng, chống cháy, nổ tại hành lang của mỗi tòa nhà. Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đã triển khai mô hình đội bảo vệ phòng, chống cháy, nổ.

Ông Chu Văn Bưởi, đội trưởng đội bảo vệ phòng, chống cháy, nổ cho biết: Đội được thành lập với 30 cán bộ tham gia nhằm mục đích phát hiện và xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra. Đội thường xuyên được Ban Giám đốc cử đi tập huấn chuyên đề về phòng, chống cháy, nổ. Vì vậy, các thành viên trong đội không chỉ sử dụng thành thạo các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy mà còn nắm vững những kỹ năng thoát hiểm để hướng dẫn mọi người khi có cháy xảy ra.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng còn tổ chức kiểm tra định kỳ hàng tháng các thiết bị chữa cháy, bảo dưỡng hệ thống điện, khu vực lưu giữ và bảo quản thuốc, không để tình trạng thiết bị quá tải gây chập cháy các thiết bị khiến hỏa hoạn xảy ra. Bà Nguyễn Thị Ngân, Phó Giám đốc cho biết: Đặc điểm của Bệnh viện là nơi tập trung đông người và nhiều trẻ em nên đơn vị đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh hướng dẫn một số giải pháp

bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn cụ thể cho cán bộ, y bác sĩ khi hướng dẫn thoát nạn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ngoài ra, cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện cũng được hướng dẫn cách nhận biết các đặc điểm cháy, loại hình đám cháy, từ đó đưa ra biện pháp chữa cháy hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do cháy, nổ gây ra. Trong nhiều năm liền, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản.

Để làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện tốt phong trào "Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy" ngay trong Bệnh viện thu hút đông đảo cán bộ, y bác sĩ và nhân dân tham gia.

TIẾN ĐẠT